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ตอนนี้พวกเรามองเห็นฟิตเนสทั้งยังต้นแบบกายภาพแล้วก็ออนไลน์ที่ดีไซน์มาเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายเยอะแยะ กลับยังไม่มีฟิตเนส เพื่อดูแลภาวะจิตใจรวมทั้งสร้างเสริมสุขภาวการณ์ทางอารมณ์ให้มองเห็นทั่ว ๆ ไป ราวกับธุรกิจฟิตเนสบริหารร่างกาย เวลาเดียวกันการระบาดของโรคติดต่อทางระบบหายใจ

 ที่เริ่มแพร่กระจายาตั้งแต่ท้ายปี 2019 ทำให้การกักตัวอยู่บ้านที่แปลงเป็นนิวนอร์มัลดูราวกับจะนำมาซึ่งการทำให้มีตัวเลขผู้เจอปัญหาด้านสุขสภาวะทางอารมณ์ อย่างความตึงเครียด ความเดียวดาย อาการหม่นหมอง อื่นๆอีกมากมาย เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างชัดเจน

 กระทั่งผู้คนเริ่มตระหนักถึงจุดสำคัญของการมีสุขภาวการณ์ทางจิตใจที่ดียิ่งกว่าก่อนหน้านี้ ทั้งผองนี้เป็นแรงผลักดันอันเป็นสาเหตุของ Coa เพื่อรองรับวงการธุรกิจสุขภาวการณ์ทางจิตใจ ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 121 พันล้านเหรียญสหรัฐเวลานี้

ฟิตจิตใจให้เสมือนฟิตกาย ทำความรู้จักกับฟิตเนสสำหรับบริการทางจิตใจแห่งแรกกับ Coa 

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีที่ไหนเพิ่มอีก โดยวางแบบมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่เกิดขึ้นกับจิตและก็ความชำนาญบริหารจัดแจงทางอารมณ์ ด้วยการผลิตคลาสเชิงรุกและก็เป็นมิตร เชิญให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีความสุข ราวกับการใช้ฟิตเนส เพื่อบริหารร่างกายสุดโปรดของตน อเล็กซ่า เมเยอร์ ซีอีโอรวมทั้งผู้ร่วมริเริ่มตั้งขึ้น 

เปิดใจถึงสิ่งที่ทำให้เกิดการสร้างแบรนด์ Coa ว่า มีต้นเหตุมาจากการตั้งข้อซักถามในใจ ว่าถ้าเกิดมีพื้นที่สำหรับบริหารสุขสภาวะทางจิตใจที่ผู้คนจะแลเห็นและก็เข้าถึงได้อย่างฟิตเนสบริหารร่างกายทั่ว ๆ ไปบ้างก็อาจดี โดยช่วงแรกเขากับ ดร.เอมิลี่ แอนฮอลต์  นักจิตวิทยามือโปร 

อีกหนึ่งผู้ร่วมจัดตั้ง คิดแผนจะเปิดให้บริการสถานที่บริหารสุขภาพดวงใจในแบบอย่างสถานที่ในทางกายภาพตามพิกัดต่าง ๆ ทั้งโลก  ole777  และก็หลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปเปิดคลาสออนไลน์ เพื่อผู้คนที่ไม่อาจจะมาฟิตเนสได้ สามารถร่วมทางออนไลน์ทดแทน แม้กระนั้นการแพร่ระบาดของโรค พวกคุณก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเน้นย้ำทำคลาสออนไลน์แทน

Coa เป็นการเกื้อกูลผู้คนให้ต่อกรกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองในเชิงรุกราวกับการรักษาสุขภาพกาย ผ่านการใช้คลาสที่เข้าถึงง่าย สนุกสนาน 

ช่วยทำให้เพลิดเพลินใจ มีคุณภาพ อีกทั้งสร้างชุมชนผ่านคลาสออนไลน์แบบกรุ๊ปที่นำโดยนักบำบัดรักษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสร้างความชำนาญทางจิตใจอันเข้มแข็งให้ผู้ร่วมคลาสสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับทุกช่วงของชีวิต 

ทั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถมาใช้บริการกับทาง Coa ได้ เนื่องจากที่นี่มีการเตรียมคลาสที่เหมาะสมไว้ให้แล้ว เริ่มต้นเพียงคลาสละ 25 เหรียญ เท่านั้น ซึ่งในอีกไม่นานก็จะมีการขยายบริการฟิตเนสต่อไปในที่ต่าง ๆ
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          วีรันดา เผยยอดจองโรงแรมคึกคัก เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคมปีพศ. 2565 ประธานบริษัทของวีรันดารีสอร์ทได้มีการออกมาพูดถึงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ซึ่งทางวีรันดาได้มีการพูดถึงแนวโน้มว่าสงกรานต์ในปีพ.ศ. 2565 นี้จะเป็นในทิศทางใดซึ่งทางด้านประธานบริษัทวีรันดามองว่าน่าจะคึกคักอย่างแน่นอน  ส่วนหนึ่งนั้นเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามการท่องเที่ยวยังคงมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ได้ 

 ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องกลับมา ให้ความสนใจการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวอย่างแน่นอนและคาดว่าสงกรานต์ปีนี้น่าจะคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว  

         นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคุมเข้มการตรวจไวรัสโควิชเช่นการปรับมาตรการ Test and go ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลได้มีการยกเลิกการตรวจ rt-pcr เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัว 72 ชั่วโมงหาก  alpha88    มีเอกสารหนังสือยืนยันได้ว่ามีการฉีดวัคซีนครบโดสก็สามารถที่จะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยได้เลย

         สำหรับวิธีการนี้นั้นจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยวิธีการนี้ถือว่ารัฐบาลสร้างผลงานได้ดีเพราะมันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยชาวต่างชาติจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเรียกว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้เชื่อมั่นได้เลยว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องดีขึ้น 

         นอกจากนี้ภาครัฐยังได้มีการอนุญาตให้มีการเปิดขายแอลกอฮอล์รวมถึงเปิดสถานบันเทิงและร้านอาหาร  ซึ่งสามารถเปิดได้ถึง 23:00 น ดังนั้นกฎกติกาเงื่อนไขที่ทางภาครัฐมีการผ่อนปรนมาให้แบบนี้นั้นมันจะช่วยให้เทศกาลวันสงกรานต์นั้นมีความสนุกสนานมากขึ้นซึ่งวิธีการนี้มันจะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติอยากเที่ยวในเทศกาลวันสงกรานต์

         อย่างไรก็ตามทางด้านประธานของบริษัทวีรันดาระบุว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทในเครือของวิรันดาในขณะนี้นั้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาทำการจองห้องพักกันเป็นจำนวนมากแล้ว  ซึ่งเหนือความคาดหมายจากที่เคยคาดการณ์เอาไว้มากเลยทีเดียวโดยเชื่อว่าระหว่างวันที่ 13-17 เดือนเมษายนปีพศ. 2560 5 นี้มันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับโรงแรมในเครือของวิรันดาได้อย่างแน่นอนทีเดียว 


	






	

		
		เศรษฐกิจแย่  ประชาชนเดือดร้อน ของแพงทั้งแผ่นดิน 

		Posted on 2 ตุลาคม 20232 ตุลาคม 2023 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		ในช่วงเวลานี้ประชาชน หลายคนต่างก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสินค้าแพงเพราะไม่ใช่เพียงแค่สินค้าสำหรับอุปโภคเท่านั้นสินค้าบริโภคเองก็มีราคาแพงด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าในขณะนี้ของแพงทั้งแผ่นดินเลยก็ว่าได้
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  เศรษฐกิจแย่  ประชาชนเดือดร้อน  โดยเราจะเห็นได้จากในขณะนี้สินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโชห่วยทั่วไปหรือแม้แต่ภายในห้างสรรพสินค้านั้นก็มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าทางบริษัทที่มีการผลิตสินค้าออกมาขายได้มีการปรับเพิ่มราคาขายมาคืนนั้นเอง

           ดังนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ข้าวของภายในประเทศพากันทยอยขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันประชาชนเองก็มองว่าการทำงานเงินเดือนยังได้เท่าเดิมค่าครองชีพยังคงเหมือนเดิมแต่สินค้ากับแพงมากขึ้นซึ่งส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเริ่มตั้งแต่ราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นราคาแทบจะวันเว้นวันโดยในขณะนี้ราคาน้ำมันก๊าซโซฮอลราคาอยู่ที่ประมาณลิตรละ 40 กว่าบาทเกือบ 50 บาทแล้ว

           นอกจากนี้แก๊สหุงต้มก็ยังมีการปรับขึ้นราคาส่งผลทำให้สินค้าชนิดอื่นๆมีการเพิ่มราคาด้วยอย่างเช่นร้านอาหารก็มีการเพิ่มราคาค่าอาหารเพราะวัตถุดิบในการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์หรือมีแต่ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในการทำอาหารนั้นมีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างดังนั้นแม่ค้าขายอาหารเองก็ต้องเพิ่มราคาอาหารหรืออาจจะขายในราคาเท่าเดิมแต่จำเป็นที่จะต้องลดปริมาณอาหารลงไปให้เหมาะสมกับต้นทุนนั่นเอง 

        อย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการที่ค่าอาหารหรือค่าสินค้าต่างๆมีการปรับเพิ่มราคามากขึ้นนั้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือได้กำไรจากการเพิ่มราคาสินค้านั้นน่าจะมาจากพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าของบริษัทแต่อันที่จริงแล้วแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าของบริษัทเองต่างก็ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีการเพิ่มราคาสินค้าแต่พวกเขาก็ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่มีการปรับสูงเช่นเดียวกัน

         ดังนั้นเมื่อต้นทุนสูงและผลิตสินค้าออกไปขายถ้าหากมีการปรับสินค้าแพงมากจนเกินไปสินค้าก็จะขายไม่ได้ทำให้ขาดทุนได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีการขายถูกมากจนเกินไปเจ้าของบริษัทเองก็จะขาดทุนได้เช่นเดียวกันดังนั้นคนที่เดือดร้อนไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเพราะแม้แต่เจ้าของบริษัทที่มีการผลิตสินค้าออกมาขายก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน

        อย่างไรก็ตามเราคงต้องรอดูกันว่ารัฐบาลจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรได้บ้าง  เพราะในขณะนี้การเจรจาต่อรองกับเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ทำการเติมราคาสินค้าเอาไว้นั้นไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเพราะเจ้าของบริษัทต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการอื่นที่จะมาพยุงเศรษฐกิจในประเทศไม่ให้แย่ลงมากกว่านี้และทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก่อนประชาชนจะพากันอดตาย            

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  หวยดี


	






	

		
		นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสมุยช่วงหยุดสงกรานต์ส่งผลทำให้ Ferrari ต้องเสริมเที่ยวเรือ 

		Posted on 22 สิงหาคม 202322 สิงหาคม 2023 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ
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         มีการเปิดเผยออกมาจากเฟอร์รี่สมุย  ว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดยาวนี้เกาะสมุยมีความคึกคักเป็นอย่างมาก

เพราะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากต่างกันหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายทำให้เรือเฟอร์รี่ซึ่งเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่จะข้ามฟากไปเที่ยวเกาะจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมเรือสำรองเพื่อสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกเกาะได้ 

            สำหรับในวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้นั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิตจะยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

และจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดวันสงกรานต์

เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมานั้นหลายคนต้องอดไม่กล้าออกเดินทางไปเที่ยวซึ่งในปีนี้ผู้คนส่วนใหญ่ได้มีการฉีดวัคซีนบางคนฉีดไปแล้ว 2-3 เข็ม

          ดังนั้นหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด อาการก็จะไม่รุนแรงทำให้ประชาชนนั้นไม่ค่อยหวานกลัวเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิชแต่สะดวกที่จะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวซึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของไทยนั้นก็คือเกาะสมุยนั่นเองโดยเมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายนปีพศ. 2565

ส่งผลทำให้ Ferrari ต้องเสริมเที่ยวเรือ  ทางด้านเจ้าหน้าที่ของเรือเฟอร์รี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นบรรยากาศการโดยสารเรือเฟอร์รี่นั้นคึกคักตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเพราะมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปยังเกาะสมุยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทำให้เรือเฟอร์รี่ที่มีการเตรียมเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนั้นไม่เพียงพอบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมเที่ยวเรือเพิ่มมากขึ้น

       ซึ่งแต่เดิมนั้นหากเดินทางไปยังเกาะสมุยทั้ง Ferrari จะมีการเปิดเที่ยวโดยสารให้กับลูกค้าวันละ 4 เที่ยวเท่านั้น  alpha88     แต่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ทางบริษัทเฟอร์รี่นั้นต้องมีการเพิ่มเที่ยวมาเป็น 22 เที่ยวต่อวันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยในปีนี้นั้นคึกคักมากมายแต่ถึงแม้จะมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากแต่ทางบริษัทเฟอร์รารี่เองก็ยังเห็นความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด

       ดังนั้นจึงมีมาตรการเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งบนเรือและควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้อัดมากเกินไปนอกจากนี้ยังควบคุมตรวจสอบผู้โดยสารว่าจะต้องมีการใช้เจลแอลกอฮอล์และมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขได้มีการกำหนดเอาไว้  สำหรับสงกรานต์ในปีนี้ จะสามารถสร้างกำไรให้กับเหล่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการทอ่งเทียวได้อย่างมากเลยทีเดียว 


	






	

		
		เศรษฐกิจโลกอาจหยุดชะงักจากผลกระทบโควิด-19 และน้ำมันแพง

		Posted on 11 กรกฎาคม 2023 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		       สถานการณ์ของเศรษฐกิจในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลกนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่ทำให้การดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจไม่ชัดเจนนั่นก็เพราะว่าสถานการณ์ที่ในขณะนี้ประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนกำลังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถระงับการสู้รบในครั้งนี้ได้อาจจะเข้าไปสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 3 ก็เป็นไปได้ 
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        เศรษฐกิจโลกอาจหยุดชะงัก  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศสงครามและมีการขนมประเทศยูเครนจากกองกำลังของประเทศรัสเซีย

นั้นก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีการปรับตัวราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทั่วโลกกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ใช่สถานการณ์ของการเกิดสงครามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้เศรษฐกิจและธุรกิจมีปัญหาเพราะการระบาดของไวรัสโควิคอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของทั่วโลกเช่นเดียวกัน

        ถ้าหากใครได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิคของแต่ละประเทศนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครออกมาพูดถึงข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดของแต่ละประเทศกันมากนักแต่ก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกจริงๆในแต่ละประเทศนั้นมีผู้ที่ติดเชื้อไวรัส covid แต่ละวันนั้นเป็นจำนวนสูงมากขนาดประเทศไทยเองยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส covid หลักหมื่นขึ้นไปกันเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยเองนั้นไม่เคยมีสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้มาก่อนในขณะเดียวกันในประเทศอื่นๆนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนั้นก็มีมากจนไม่สามารถนับจำนวนได้บางประเทศนั้นวันเดียวมีผู้ติดเชื้อไวรัส covid หลักแสนเลยก็มี 

         ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิคหรือสถานการณ์ของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มันจะไปส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการปรับราคาสินค้าในแต่ละประเทศให้สูงขึ้นเพราะมันส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและน้ำมันนั้นเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่จะส่งผลทำให้สินค้าชนิดอื่นๆปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะการขนส่งนั้นต้องใช้น้ำมันหรือการทำธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆนั้นก็ต้องมีการใช้น้ำมันดังนั้นเมื่อน้ำมันแพงก็ทำให้สินค้าชนิดอื่นๆแพงตามไปด้วยนั่นเอง 

           อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไม่ได้มีการส่งผลเฉพาะแค่ราคาสินค้าที่มีการปรับพื้นทั่วโลกเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นต่างๆที่ในขณะนี้หลายประเทศนั้นหุ้นกำลังตกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่านักลงทุนนั้นยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าทิศทางการลงทุนควรจะไปในทิศทางการไหนดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายหุ้นจึงมีการชะลอการซื้อขายทำให้ตลาดหุ้นและมีความผันผวนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย.    มั่งมีหวยออนไลน์


	






	

		
		ศรีลังกาเศรษฐกิจพังทลาย

		Posted on 21 พฤษภาคม 2023 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ
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        ศรีลังกาเศรษฐกิจพังทลาย  เชื่อว่าหากใครได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข่าวของต่างประเทศจะเห็นได้ว่าในขณะนี้มีหลายประเทศที่เศรษฐกิจนั้นพังทลายลงมายกตัวอย่างเช่นประเทศล่าสุดนั่นก็คือประเทศศรีลังกานั่นเองจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีของประเทศศรีลังกานั้นได้มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนกลางสภาเลยว่าในขณะนี้ประเทศศรีลังกานั้นเศรษฐกิจได้ล้มสลายลงแล้ว 

       สำหรับประเทศศรีลังกานั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก่อนหน้านี้ ก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองอย่างหนักซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้ประท้วงออกไปชุมนุมกันเพื่อขับไล่ผู้นำ หลังจากนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ   ซึ่งจะเห็นได้จากสำนักข่าวต่างๆมีการออกมารายงานข่าวว่าในขณะนี้ประชาชนของประเทศศรีลังกานั้นต้องออกมาเข้าแถวเพื่อทำการรอการเติมน้ำมัน

         ซึ่งน้ำมันในประเทศศรีลังกานั้นก็ค่อนข้างขาดแคลนเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากว่ามีคนมารอเข้าแถวในการเติมน้ำมันและมีคนเสียชีวิตจากการเข้าแถวเติมน้ำมันถึง 11 คนด้วยกันนอกจากนี้ประเทศศรีลังกายังมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนไฟฟ้าเนื่องจากว่าไม่มีน้ำมันในการที่จะใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารอีกด้วย           

             ปัจจุบันนี้ประชาชนชาวศรีลังกากำลังเดือดร้อนอย่างหนักผู้คนไม่มีอาหารกินไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีงานทำเนื่องจากว่าอาชีพส่วนใหญ่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยน้ำมันโดยอย่างเช่นการเดินทางไปสถานที่ต่างๆก็ต้องใช้รถในการเดินทางเมื่อไม่มีน้ำมันในการเติมรถก็ไม่สามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ทำงานได้

              นอกจากนี้ อาหารบางอย่างประเทศศรีลังกาก็มีการนำเข้ามาดังนั้นเมื่อไม่มี เงินทุนจากคลังของกระทรวงการคลังของประเทศศรีลังกาเพื่อไปซื้ออาหารมาให้ประชาชนทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารผู้คนต่างพากันเจ็บป่วยและล้มตาย   อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศศรีลังกานั้นจะมีบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อน้ำมันดิบเข้าประเทศซึ่งก็คือบริษัท ซีลอน ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น แต่เนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีปัญหาเรื่องของการติดหนี้สูงถึง 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจึงทำให้ไม่มีประเทศไหนที่จะกล้ายื่นมือเข้าช่วยเหลือให้กู้ยืมเงินเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของโลกในตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ 

         ดังนั้นมีความเสี่ยงสูงถ้าหากว่าให้บริษัทซีลอน ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น กู้ยืมเงินมาในการสั่งซื้อน้ำมันเข้าประเทศศรีลังกาก็อาจจะกลายเป็นหนี้สูญได้นั่นเองและถ้าหากว่าประเทศศรีลังกาไม่สามารถที่จะหารายได้หรือกู้เงินจากต่างประเทศมาสำหรับซื้ออาหารนำเข้ามาในประเทศซื้อน้ำมันนำเข้ามาในประเทศเชื่อว่าในอีกไม่นานนอกจากการล่มสลายของเศรษฐกิจของศรีลังกาแล้วจะมีภาพเป็นประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากให้เห็นอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย    มั่งมีหวย


	






	

		
		โควิด -19 ส่งผลให้การเงินของคนไทยวิกฤต หนี้พุ่ง – เงินออมลดลง 

		Posted on 5 เมษายน 20225 เมษายน 2022 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		           ก่อนที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีการนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินออมกันมากนักเพราะสามารถที่จะทำงานและใช้เดือนต่อเดือนได้  การเงินของคนไทยวิกฤต ซึ่งไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรแต่พอมีการระบาดของไวรัสโควิค-19 เข้ามาจะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสนี้ส่งผลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคนไทยได้อย่างมากเลยทีเดียว

เรียกได้ว่าทำให้สถานการณ์การเงินของคนไทยนั้นเข้าขั้นวิกฤตจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นมีหนี้มากยิ่งขึ้นในขณะที่บางคนที่มีเงินออมอยู่แล้วก็เอาเงินออมออกมาใช้ในช่วงเวลานี้ทำให้เงินออมที่มีอยู่ที่จะเอาไว้ใช้งานในช่วงยามแก่เท่านั้นลดลง 
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      ซึ่งจากการระบาดของไวรัสโควิช- ในครั้งนี้สามารถเป็นบทเรียนให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยว่าคุณควรจะต้องมีการเก็บสะสมเงินออมเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือช่วงเวลาที่เกิดการวิกฤติเพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์วิกฤตล่วงหน้า

อีกนานแค่ไหนอย่างเช่นการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้เราก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าเราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้และจะต้องมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของเรามากแบบนี้นั่นเอง

       ดังนั้นวิกฤตในครั้งนี้สามารถสอนให้เรานั้นเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินออมกันได้แล้ว เพราะถ้าหากเรามีเงินออมและต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่วิกฤตแบบไวรัสโควิค-19 แบบนี้เรายังสามารถเอาเงินออมออกมาใช้ได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีเงินออมแล้วเราก็ค่อนข้างลำบากมากเลยทีเดียวดังจะเห็นได้จากรายงานจากธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของยอดหนี้สินของประชาชนในตอนนี้ที่มีกับทางธนาคาร 

           ตามข้อมูลจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราดูย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิคในช่วงปีพศ 2561 นั้นประชาชนมีหนี้สินครัวเรือนเพียงแค่ประมาณ 12.8 ล้านล้านบาทเพียงเท่านั้น  หลังจากนั้นพอ ปี พ.ศ. 2562 หนี้ครัวเรือนก็ขยับมาเป็น 13.5 ล้านล้านบาท  และเมื่อมีการระบาด covid-19  ใน ปีพ.ศ.2563 

หนี้ครัวเรือนก็ขยับมาเป็น 14 ล้านล้านบาท  ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นั้นเรามีหนี้ครัวเรือน 89.03% ต่อ GDP ส่วนการคาดการณ์ในปีพศ2564  นั้นมีการคาดการณ์กันว่าหนี้ครัวเรือนอาจจะมีการขยับตัวสูงขึ้นถึง 91% ต่อ GDP เลยทีเดียว 

        สำหรับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคนทั้งประเทศภายในประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลแค่เพียงแค่ประมาณการเท่านั้นแต่มันก็สามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าในตอนนี้นั้นประชาชนคนไทยกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งมันสามารถสะท้อนให้เราเห็นได้ว่าในขณะนี้คนไทยนั้นมีแต่หนี้ เรียกได้ว่าขณะนี้ประเทศไทยนะมีแต่คนจนมากันเอง

 

สนับสนุนโดย.    หวยฮานอย บาทละ 1000


	






	

		
		ไทยต้องเร่งรีบระบบรางให้เร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

		Posted on 23 กุมภาพันธ์ 202223 กุมภาพันธ์ 2022 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		[image: ]

ไทยต้องเร่งรีบระบบราง สำหรับรถไฟสายจีนกับสปปลาว ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศและเมื่อรถไฟแล่นจากคุนหมิงไปถึงที่เวียงจันทน์แล้วภูเขาสูงกับระยะทางก็จะไม่ไกลกันอีกต่อไป 

ซึ่งโครงการนี้ได้กลายเป็นโครงการต้นแบบเพื่อที่จะสร้างสายแถบและสายเส้นทางที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการจีนได้ยกระดับเทคโนโลยีในการก่อสร้างและนำมาซึ่งผลประโยชน์แบบชนะทุกฝ่ายและถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต 

และการเปิดให้บริการของรถไฟเส้นทางสปปลาวกับจีนก็ได้ทำให้ประเทศไทยเร่งในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ทั้งในด้านของการขนส่งสินค้าทางรางรวมไปถึงเร่งโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ไทยจีนไปถึงจังหวัดหนองคาย 

รถไฟลาว- จีนได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาสิ่งประสาทสำคัญขอเส้นทางนี้คือการขนส่งสินค้า เพราะเริ่มต้นมีการวางตารางเดินรถสำหรับขนส่งสินค้าถึง 5 เที่ยว ต่อวันรองลงมาคือการขนส่งคนการเดินทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2 เที่ยวต่อวัน 

ดังนั้นเส้นทางรถไฟนี้จึงสำคัญต่อการเชื่อมต่อกันในการขนส่งสินค้ามายังประเทศไทยปัจจุบันในการขนส่งผ่านชายแดนจากลาวมายังประเทศไทยมีอยู่ 3 จุดคือ ด่านเชียงของด่านมุกดาหารด่านนครพนม ซึ่งเมื่อเปิดรถไฟลาว- จีน เพิ่มการขนส่งมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวตรงจังหวัดหนองคายเป็นทางเลือกที่ 4 ให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและนครเวียงจันทน์สปปลาว 

ได้กล่าวว่าในช่วงแรกผู้ประกอบการคงต้องประเมินต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นเส้นทางใหม่และเก่านำเอามาเทียบกันเพื่อเป็นการแบ่งสัดส่วนจากปริมาณการขนส่งจากเส้นทางเดินมาก่อน แต่ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสร้างการเติบโตการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวและจีนมากขึ้น

เพราะมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีนได้ส่งมายังประเทศไทยและผลไม้ประเทศไทยที่ส่งไปยังประเทศจีน เรามองว่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งระหว่างรถไฟลาวจีนที่มีขนาดราง 1.435 เมตรและขนาดของไทยราง 1 เมตรปัจจุบันจบอยู่ที่ท่านาแล้งและยังต้องมีการยกถ่ายเปลี่ยนสินค้าระหว่างขบวนรถมีค่าธรรมเนียมและเวลาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนผู้ประกอบการพิจารณาเข้าไปด้วย

ซึ่งในส่วนของกรมคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มปริมาณเที่ยววิ่งขนส่งสินค้าจากสถานีท่านาแล้งเข้าสู่ประเทศไทยจากเดิมวันละ 4 ขบวนเพิ่มไปเป็น 10 ขบวน เพื่อรองรับสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะมีการติดตามและแก้ไขอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางนี้ 

พร้อมกันนี้คณะทำงานจะเจรจาทั้ง 3 ฝ่ายจีนลาวไทยได้ตกลงร่วมกันในการก่อสร้างสะพานเชื่อแม่น้ำโขงแห่งที่ 2จะให้บริการเฉพาะระบบรางเท่านั้น เพื่อเพิ่มขนส่งการจัดส่งทางราง

 

สนับสนุนโดย.    aesexy


	






	

		
		ยูโรโซนนัดถกแผนรับมือราคาพลังงานขึ้น

		Posted on 14 ธันวาคม 202114 ธันวาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		โดยการพุ่งขึ้นของตัวดัชนี PCE ผลมาจากการชะงักตัวของการลงทุนหมู่ ยูโรโซนนัดถกแผนรับมือ เนื่องจากมีความต้องการในเชื้อเพลิงสูงกว่าปกติดัชนี PCE ทั่วไปที่รวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มพุ่งขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปลายปีก็พุ่งขึ้นมาที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2534เช่นเดียวกัน

ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นมาสเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมของผู้บริโภคครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI จากกระทรวงแรงงานของสหรัฐนั่นเอง พูดถึงเรื่องของพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้โซนของยุโรปหรือว่า ยูโรโซน นั้นเตรียมที่จะนัดคุยกันในเรื่องนี้
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เพราะว่ามันเป็นความกังวลที่อาจจะไปส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปวันนี้เองคณะกรรมธิการของยุโรโซนเขามีกำหนดมีอีเว้นที่สำคัญก็คือเตรียมที่จะพูดคุยหาลือกันเกี่ยวกับพลังงานที่เพิ่มพุ่งงสูงขึ้น โดยหนึ่งในเหตุผลที่คณะกรรมธิการยุโรปจะต้องถกการพูดคุยกัน

โดยหลายฝ่ายได้วิตกราคาของพลังงานที่พุ่งขึ้นอาจจะส่งผลทำให้การฟื้นตัวจองเศรษฐกิจชลอตัวลงรวมไปถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนด้วย เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นมันไปส่งผลกดดันส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มที่ยากจนที่สสุดโดยคณะกรรมธิการยุดรประบุในรายงานบอกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลักแล้ว

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องหาลือกันเกี่ยวกับผลกระทบของราคาที่เพิ่มขึ้นว่ะกระทบของพลังงานประเทศมากน้อยเพียงใดแต่อย่างไรก็ตามรายงานที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมประเด็นลักเซมเบิร์กบอกว่าการรับมือกับนโยบายใดๆนั้นต้องพิจารณาอันดับแรกก่อนว่าราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องถาวรหรือเป็นเรื่องชั่วคราว

โดยมุมมองนี้ได้สอดคล้องกับความเห็นของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่เชื่อว่าราคาก๊าสน้ำมันไฟฟ้าที่แพงขึ้นเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแนวโน้มน่าจะปรับตัวลดลง 2565 และบรรดารัฐมนตรีคลังก็จะหาลือกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและรวมกันปฏิบัติการที่ดีที่สุด

เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวเพราะว่าจำนวนจะต้องจัดทำงบประมาณสำหรับปี 2565 ซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากต้นทุนพลังงานนั่นเอง นอกจากนี้บรรยกาศในการลงทุนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลบวกหลักๆด้วยกันจากที่โจไบเดนเขาเข้าไปมีส่งนร่วมกับเรื่องของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นประกอบกับเรื่องส่วนที่คลีคลายลงก็เป็นแรงหนุนด้วย

หลังจากที่โจไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเยบร้อยแล้วทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมีงบในการใช้จ่ายไปจนถึง 3 ธันวาคมไม่ต้องเสี่ยงในการถูกปิดดำเนินการด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  huaydee


	






	

		
		สินค้าใหม่ของอายิโนะโมะโต๊ะ  ผลิตผงเสริมกลิ่นลดโซเดียม 

		Posted on 2 ธันวาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		            ในปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่อนข้างมาแรงเป็นอย่างมาก  ผลิตผงเสริมกลิ่นลดโซเดียม  ดังนั้นหลายคนจึงมักต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรสทำให้บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นเองก็ต้องออกมาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เหมาะสมกับการตลาดและความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานี้และแน่นอนว่าเมื่อเทรนเรื่องของการดูแลสุขภาพมาแรงดังนั้นบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะก็ต้องมีการออกสินค้าใหม่ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับเทรนในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน

[image: ]

          โดยในขณะนี้ทางผู้บริหารของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นให้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ที่ทางบริษัทกำลังมีการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้บริษัทนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสินค้าใหม่ในที่นี้นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผงปรุงรสที่จะเสริม

ในเรื่องของการเพิ่มกลิ่นที่จะทำให้รสชาติของอาหารนั้นมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะแตกต่างจากผงชูรสทั่วไปของอายุน้อยกว่าโต๊ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นี้จะมีการลดปริมาณโซเดียมลงเรียกว่าจะให้โซเดียมนั้นมีปริมาณที่ต่ำมากๆ

           สำหรับปริมาณโซเดียมนั้นถ้าหากร่างกายของคนเราได้รับมากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้นหากใครที่รักสุขภาพของตนเองส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการกินอาหารที่ไม่ใส่โซเดียมในเกลือคือส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนส่วนมากมักจะเป็นอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนั่นเอง

          และแน่นอนว่าเมื่อความต้องการของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านบริษัทที่ผลิตผงชูรสขายก็จำเป็นที่จะต้องมีการอัพเดทสินค้าของตนเองออกมา  สูตรหวยยี่กี หวยดี  เพื่อให้สินค้าของตนเองนั้นยังสามารถขายได้นั่นเองเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่กินผงชูรสไปยังผลิตผงชูรสมาขายก็จะทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถขายสินค้าได้ดังนั้นในขณะนี้ทางร้านบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

            นั่นก็คือการลดปริมาณโซเดียมให้มากที่สุดเรียกได้ว่าในอาหารของลูกค้านั้นจะต้องมีโซเดียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวซึ่งในขณะนี้ซอสปรุงรสต่างๆนั้นก็มีการผลิตออกมา 2 แบบเช่นเดียวกันแบบหนึ่งก็คือในปริมาณโซเดียมเท่าเดิมซึ่งคนนั้นนิยมรับประทานกันกับอีกแบบนึงนั้นก็ออกมาให้เหมาะสมกับเทรนในปัจจุบันนั้นก็คือซอสปรุงรสตรามีโซเดียมค่อนข้างน้อย

         และเชื่อว่าในอนาคตนั้นตลาดการซื้อขายผงปรุงรสและซอสปรุงรสนั้นจะมีปริมาณโซเดียมต่ำอย่างแน่นอนซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะผลิตออกมาขายก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทให้บริษัทยังคงสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตนั่นเอง 
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